

04 Tháng Mười Một 2024

## Học Sinh Cuối Cấp Trường Lakeside High từ Nhà Vận Động Quy Tắc Về Trang Phục trở thành Cố Vấn Cấp Tiểu Bang

Khi [Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh Tiểu Bang](#) năm học 2024-2025 lần đầu triệu tập vào tháng 11, học sinh cuối cấp của trường Lakeside High, Anna Katz, sẽ là một trong những tiếng nói định hình tương lai của nền giáo dục tại Georgia. Được Tổng Giám Đốc Trường Học Tiểu Bang, ông Richard Woods chọn là một trong số 74 học sinh trên toàn tiểu bang, Anna sẽ đại diện không chỉ cho trường của mình mà còn cho toàn bộ DeKalb County School District (DCSD) trong hội đồng năm nay.

"Tôi vô cùng phấn khích", Anna nhớ lại khi biết tin mình được bổ nhiệm. "Tôi ngay lập tức bắt đầu nghĩ về những chủ đề mà mình muốn nêu ra trong các cuộc họp".

Niềm đam mê vận động của Anna bắt đầu nảy nở trong năm thứ hai khi em đưa ra ý kiến phản hồi cho chính sách quy tắc về trang phục của DCSD. Nhận ra rằng các quy tắc hiện hành không phản ánh các chuẩn mực xã hội hiện đại, em đã lên tiếng - một động thái đóng vai trò quan trọng trong việc học khu sửa đổi chính sách để tôn trọng hơn cá tính của học sinh trong khi vẫn tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Trải nghiệm đó làm em nhận ra việc có thể tiếp cận những người đưa ra quyết định có tác động lớn như thế nào", Anna nói. "Rất dễ để vận động cho sự thay đổi khi bạn có thể giao tiếp trực tiếp với những nhà lãnh đạo. Tham gia Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh là cơ hội tuyệt vời để đại diện cho tiếng nói học sinh ở cấp tiểu bang."

Tổng Giám Đốc Woods bày tỏ sự nhiệt tình đối với các thành viên hội đồng mới.

"Những nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đại diện cho tương lai của Georgia và tiếng nói của các em rất quan trọng khi chúng ta tiếp tục định hình hướng đi của nền giáo dục tại tiểu bang của mình", Tổng Giám Đốc Woods cho biết. "Tôi mong muốn được lắng nghe những ý tưởng, hiểu biết sâu sắc và quan điểm của các em khi chúng ta cùng nhau làm việc để đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội thành công".

Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh Tiểu Bang, do Sở Giáo Dục Tiểu Bang Georgia thành lập, thu hút học sinh tham gia vào quá trình hoạch định chính sách. Hội đồng đảm bảo các chính sách giáo dục phản ánh những trải nghiệm của các em bằng cách gắn kết những học sinh đa dạng trên toàn tiểu bang. Các thành viên được lựa chọn dựa trên khả năng lãnh đạo, dịch vụ cộng đồng và thành tích học tập của các em.

Hội đồng đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa học sinh và các viên chức giáo dục tiểu bang. Trong suốt cả năm, các thành viên cung cấp thông tin chi tiết về các chính sách của tiểu bang, thảo luận về các vấn đề giáo dục quan trọng, đại diện cho trường học của các em và tham gia vào các đề án dịch vụ cộng đồng trên khắp Georgia.

Là đại diện duy nhất của DCSD và là một trong số ít đại diện từ khu vực đô thị Atlanta, Anna nhận thức sâu sắc về nhóm học sinh đa dạng mà em đại diện và cam kết khuếch đại nhiều góc nhìn khác nhau.

“Em là một học sinh nữ và là người Do Thái, vì vậy em có thể chia sẻ từ những trải nghiệm đó”, em nói. “Nhưng em nhận ra rằng em không hiểu hết những trải nghiệm của học sinh gốc Tây Ban Nha, Da Đen hoặc là nam. Điều này thách thức em phải lắng nghe một cách tích cực và nêu lên mối quan tâm của các bạn trong các cuộc họp của chúng em”.

Một trong những vấn đề chính mà Anna dự định giải quyết là bất bình đẳng về kỷ luật trong trường học. Là một học sinh ghi danh kép tại Georgia Tech, em đang đào sâu hơn vào chủ đề này thông qua một đề án ở cấp chính sách công tập trung vào sự chênh lệch về kỷ luật trong trường học tại Các Trường Công Lập Atlanta. Hợp tác với một thành viên hội đồng nhà trường, em đang xem xét cách học sinh Da Đen bị kỷ luật ở mức cao hơn nhiều so với học sinh Da Trắng.

“Điều quan trọng nhất mà em muốn làm việc với hội đồng là làm thế nào để giảm bớt sự chênh lệch về kỷ luật đó và đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường”, Anna nói. “Và giải quyết tỷ lệ bỏ học xuất phát từ kỷ luật nhà trường.”

Bên cạnh những nỗ lực vận động, Anna còn là một nhà lãnh đạo tích cực trong cộng đồng trường học của mình. Em hiện là chủ tịch của Liên Đoàn Học Sinh Do Thái và đồng chủ tịch của nhóm Phiên Tòa Giả Định. Với khát vọng trở thành một luật sư dân quyền, em coi vai trò của mình trong hội đồng là bước đệm hướng tới tác động xã hội rộng lớn hơn.

“Em mong muốn được đại diện cho tất cả học sinh DeKalb”, em chia sẻ. “Em hy vọng sẽ thực thi công lý và thúc đẩy những thay đổi tích cực có lợi cho mọi người.”